

ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรม
การดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุน
จากครอบครัว ในการลดการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านม
จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย
มะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการ
ผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านม
และต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก

นฤมล เปรมมณี

ชื่อเรื่อง : ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ในการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านม จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก

ผู้วิจัย : นางนฤมล เปรมมณี นางสาวสุริยาพร เฉลิมวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัว ต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านม จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก การวิจัยเชิงทดลองเบื้องต้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านม จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก่อนและหลังการใช้โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนจากครอบครัวของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก แผนกผู้ป่วยสามัญหญิง 1 และสามัญหญิง 2 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวนทั้งหมด 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงโดยผู้เชี่ยวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดกิจกรรมซึ่งทั้งผู้ป่วยและครอบครัวต้องเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันทุกครั้งระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 3 กันยายน 2562 โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานได้แก่ Independent t test และ Chi square

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ไม่ได้รับ โปรแกรมเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ร้อยละ 23.5 และกลุ่มที่ได้รับ โปรแกรมเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ร้อยละ 5.9 กลุ่มที่ไม่ได้รับ โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของจำนวนวันนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 11.82 และกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของจำนวนวันนอนโรงพยาบาล เท่ากับ 9.88 กลุ่มที่ไม่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เท่ากับ 29,475 และกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เท่ากับ 28,041 ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเต้านม จำนวนวันนอนโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดเต้านมแบบเอาเต้านมและต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิติ การเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด จำนวนวันนอนโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการ